

# TRANG TIN ĐHQG-HCM

Trường ĐH Công nghệ Thông tin (CNTT) ĐHQG-HCM vừa công bố kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.

Theo đó, AUN đã chính thức cấp giấy chứng nhận cho Khoa Hệ thống Thông tin (HTTT) đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Đây cũng là khoa đầu tiên của Trường ĐH CNTT đạt chuẩn kiểm định này.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó khoa HTTT cho biết: “Vào tháng 11/2016, Trường ĐH CNTT đã đón đoàn chuyên gia của AUN đến đánh giá cấp chương trình đào tạo đối với Khoa HTTT. Sau thời gian kiểm định, Khoa HTTT đạt 4.2 điểm, chính thức đạt chuẩn AUN-QA. Đây là một bước tiến giúp khoa nhìn lại toàn bộ quá trình đào tạo, phát huy các điểm mạnh, nhận ra những mặt hạn chế, đề xuất lộ trình cải thiện. Thời gian tới, Khoa HTTT sẽ tập trung vào hệ thống đo lường, phân tích kết quả học tập của sinh viên và hiệu quả của các chương trình đào tạo cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo”.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường ĐH trong khu vực và hướng đến việc liên thông tin chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa những trường trong mạng lưới.



Ngày 17/5, ĐHQG-HCM đã ký kết hợp tác với Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 (Mobifone). Theo nội dung ký kết, Mobifone sẽ tiếp tục hỗ trợ ĐHQG-HCM trong một số chương trình, hoạt động giáo dục, rèn luyện, nâng cao kỹ năng cũng như đời sống văn hóa - văn nghệ cho sinh viên. Đồng thời, Mobifone sẽ trao 20 suất học bổng thường niên cho sinh viên ĐHQG-HCM.

Trong dịp này, 20 sinh viên vượt khó - học giỏi đang theo học tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM cũng được Mobifone trao học bổng trực tiếp, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng.

Tối 20/5, tại Hội trường Nhà Điều hành, vòng chung kết Nét đẹp Sinh viên ĐHQG-HCM năm 2017 đã diễn ra với sự tranh tài của 20 thí sinh và hơn 600 khán giả đến cổ vũ.

Trong đêm chung kết, 20 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và trang phục áo dài để tìm ra top 8 thí sinh (4 nam, 4 nữ) bước vào phần thi ứng xử. Năm nay, các thí sinh đã mang đến sân khấu những bộ trang phục lộng lẫy, quý phái tôn lên vẻ đẹp của từng cá nhân.

Á quân cuộc thi thuộc về Trần Hoàng Lộc, Trường ĐH CNTT và Nguyễn Nhị Lan Nhi, Trường ĐH KHXN&NV. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng khác như nét đẹp sinh viên với cộng đồng, nét đẹp sinh viên tài năng...

Nét đẹp Sinh viên ĐHQG-HCM được tổ chức hai năm một lần. Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm những gương mặt thanh lịch, thông minh và tài năng mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của sinh viên ĐHQG-HCM.